

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật và quốc phòng, an ninh năm 2017

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra: Báo cáo kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của UBND huyện; báo cáo kết quả tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo và tiến hành thẩm tra, giám sát, trao đổi, làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban Pháp chế HĐND huyện nhất trí báo cáo như sau:

I. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA UBND HUYỆN

Ban Pháp chế nhận thấy: Báo cáo đã cơ bản phản ánh toàn diện, khách quan tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và về xây dựng chính quyền năm 2017. UBND huyện và các cơ quan đã có nhiều cố gắng, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, xây dựng nền hành chính của huyện.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Công an huyện đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Đảm bảo tốt an ninh trật tự trong dịp lễ, tết.

Các lực lượng vũ trang duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các điểm trọng yếu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân; duy trì lực lượng dân quân phối hợp với dân phòng tuần tra đêm tại các khu dân cư.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm năm 2017 tổng số án thụ lý là 21 vụ, 37 đối tượng (năm 2016 chuyển sang 01 vụ, 01 đối tượng). Kết quả xử lý: chuyển phòng PC45, Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền 03 vụ, 03 bị can; chuyển VKS

nhân dân huyện đề nghị truy tố 14 vụ, 25 bị can; đang tiếp tục điều tra 04 vụ, 09 bị can; tạm giữ, tạm giam 06 can phạm nhân. Trong đó:

- Phạm pháp hình sự 12 vụ, 28 đối tượng so với cùng kỳ giảm 07 vụ, chiếm 36,8%. Cụ thể: 04 vụ, 04 đối tượng trộm cắp tài sản; 03 vụ, 03 đối tượng giết người; 02 vụ, 04 đối tượng Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên, bảo vệ; 02 vụ, 16 đối tượng đánh bạc; 01 vụ, 01 đối tượng cố ý gây thương tích. Thiệt hại làm 03 người chết, 01 người bị thương, thu hồi tang vật trị giá 34.700.000đ.

- Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy: phát hiện 08 vụ, 08 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy tăng 07 vụ so với cùng kỳ năm 2016.

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ, 25 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đủ yếu tố xử lý hình sự với tổng số tiền là 20.125.000đ. Trong năm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 63 vụ, 128 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội với tổng số tiền 148.300.000đ.

Về tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 06 vụ, làm chết 07 người, bị thương 02 người tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Va chạm giao thông đường bộ xảy ra 05 vụ, làm bị thương 06 người.

Qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện, lập biên bản 601 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 594 trường hợp với tổng số tiền là 269.945.000đ (giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016).

Công an huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn Biên phòng Côn Đảo và các lực lượng liên quan tiến hành cứu hộ, cứu nạn trên biển 11 vụ, cứu sống 41 người; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ, 21 phương tiện đường thủy nội địa có vi phạm với tổng số tiền là 56.750.000đ.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017, đã tiếp và hướng dẫn 159 lượt công dân gồm 171 người; nhận và giải quyết 127 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết là 118 đơn (21 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo và 92 đơn kiến nghị, yêu cầu). Kết quả: đã giải quyết 104/118 đơn thư (có 20 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 80 đơn yêu cầu, kiến nghị), chuyển qua kỳ sau 14 đơn. Phần lớn nội dung đơn thư liên quan về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng của các tổ chức, cá nhân và công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện: Qua kiểm tra, giám sát, vẫn còn trường hợp vi phạm làm nhà trên đất nông nghiệp; lấn chiếm đất nhà nước. UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 06 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 08 trường hợp. Hầu như các trường hợp vi phạm đã nộp phạt, nhưng chưa khắc phục hậu quả vi phạm (14 trường hợp).

Năm 2017, Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân

dân về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí được nâng lên. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm ở các cơ quan, đơn vị có xây dựng nhưng việc kiểm tra thực hiện kế hoạch còn hạn chế.

Công tác xây dựng chính quyền địa phương: UBND huyện luôn quan tâm và thường xuyên theo dõi công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2017. Nhìn chung, công tác cải cách hành chính của UBND huyện có nhiều chuyển biến nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND huyện, trong năm 2017, UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Ban Pháp chế nhận thấy:

*** Tồn tại:**

Mặc dù, trong năm 2017, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, nhưng tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện chưa được kiểm soát, tai nạn giao thông tăng (tăng 05 vụ so với cùng kỳ), các loại xe tải, xe taxi, các phương tiện xe máy chở đồ cồng kềnh, chạy nhanh, vượt ẩu vẫn còn xảy ra, tình trạng các phương tiện vận tải hàng hoá và hành khách đàu lún chiếm lòng lề đường vẫn còn tiếp diễn chưa được khắc phục. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao.

Trong thời gian gần đây, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng, phức tạp, một số đơn thư vượt cấp, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy CNQSDĐ.

Qua công tác giám sát của Ban Pháp chế có 27 kiến nghị, UBND huyện đã có các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Nhưng đến nay chỉ có 12 kiến nghị đã thực hiện xong, còn 09 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện và 06 kiến nghị chưa thực hiện. *(có phụ lục kèm theo)*

*** Đề xuất, kiến nghị:**

Trong năm 2018, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cơ quan phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của công dân, nhất là đối với lứa tuổi vị thành niên.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy. Có biện pháp ngăn chặn ma túy thâm nhập vào học đường.

- Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đúng quy trình, trình tự thủ tục theo quy định; làm tốt công tác xác minh, lập hồ sơ vụ việc; chủ động kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh; coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với công dân; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan tham mưu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Về an toàn giao thông: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội Thanh tra giao thông, Công an huyện và Ban an toàn giao thông huyện.

+ Tiếp tục thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các phương tiện giao thông vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là các vi phạm của xe tải, xe taxi, các phương tiện xe máy thô đề đặc công kênh.

+ Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lấn, chiếm lòng lề đường để buôn bán và làm nơi đậu xe. Cụ thể tuyến đường Võ Thị Sáu, quanh khu vực chợ và chợ tạm, tuyến đường song hành, tuyến đường Nguyễn An Ninh, Cầu tàu 914 và một số tuyến đường khác.

+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vi phạm về đất đai, xây dựng trong năm 2017.

+ Trong năm 2018, các vụ việc vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng, Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện áp dụng nghiêm Luật xử lý vi phạm hành chính để lập Biên bản vi phạm hành chính. Ra Quyết định xử phạt và đảm bảo phải khắc phục 100% hậu quả vi phạm theo đúng thời gian được Luật xử lý vi phạm hành chính quy định.

+ Đề nghị UBND huyện tiếp tục triển khai, đôn đốc 09 kiến nghị chưa hoàn thành xong và 06 kiến nghị chưa thực hiện của Ban Pháp chế.

II. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

Ban Pháp chế đã thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; công tác kiểm sát thi hành án và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, cụ thể:

Trong năm 2017, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 23 vụ/ 41 bị can, trong đó án cũ 06 vụ/ 08 bị can, án mới 17 vụ/ 33 bị can (tăng 04 vụ/17 bị can so với năm 2016). Kết thúc điều tra 19 vụ/32 bị can, tồn 04 vụ/09 bị can. Thực hành quyền công tố, truy tố: 20 vụ/33 bị can, đã truy tố 18 vụ/ 31 bị can, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự 02 vụ/02 bị can. Về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, 21 vụ/34 bị can, đã xét xử 21 vụ/ 34 bị cáo. Kiểm sát thi hành án

hình sự, đã tiến hành kiểm sát 14 quyết định thi hành án phạt tù giam. Đảm bảo 100% bị án được thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự: tổng số 05 vụ; trong đó số cũ 03 vụ, số mới 02 vụ, đã giải quyết 04 vụ, tồn 01 vụ, hôn nhân gia đình tổng số 27 vụ, đã giải quyết 24 vụ, tồn 03 vụ. Về kinh doanh thương mại tổng số 05 vụ, đã giải quyết 04 vụ, tồn 01 vụ. Kiểm sát việc thi hành án dân sự và án hành chính tổng số có 97 việc, đã thi hành xong 93 việc, tồn 04 việc. Kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm: 40 tin, đã giải quyết 37 tin, trong đó khởi tố vụ án 05 tin, kiểm sát tạm giữ 25 đối tượng, kiểm sát tạm giam 24 bị cáo, thực hiện Kiểm sát Nhà tạm giữ 04 lượt.

Ban pháp chế nhất trí với báo cáo công tác của VKSND huyện và thống nhất đánh giá: Trong năm 2017 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND huyện đã bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, kết quả công tác của ngành đạt chỉ tiêu đề ra.

III. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

Tổng số vụ việc đã thụ lý 61 vụ, giải quyết 55 vụ, còn lại 06 vụ việc. Trong đó, án hình sự tổng thụ lý 24 vụ/ 39 bị cáo, đã giải quyết 24 vụ/ 39 bị cáo, đưa ra xét xử 20 vụ/33 bị cáo. Trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung 04 vụ/ 06 bị cáo, được Viện kiểm sát huyện chấp nhận 01 vụ. Án dân sự tổng thụ lý 05 vụ việc, đã giải quyết 04 vụ, án hôn nhân và gia đình 27 vụ việc, đã giải quyết 23 vụ việc, án kinh doanh thương mại 05 vụ, đã giải quyết 04 vụ, án lao động 02 vụ, đã giải quyết xong. Việc xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án của Tòa án huyện tuân thủ pháp luật.

Trong năm Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý giải quyết 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Ban Pháp chế nhận thấy, trong năm 2017 Tòa án đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác giải quyết các loại án, bảo đảm tiến độ và chất lượng, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ.

Tồn tại: trong hoạt động của các cơ quan Tư pháp.

Bên cạnh kết quả đạt được của các cơ quan tư pháp trong năm 2017, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác phối hợp liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung vẫn còn tồn tại.

IV. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN

Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017. Tổng số việc phải thi hành là 97 việc; số việc cũ năm trước chuyển sang 05 việc; số thụ lý mới là 92 việc. Tổng số việc phải thi hành 97 việc; số việc có điều kiện thi hành 97 việc. Kết quả giải quyết, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 93 việc đạt tỷ lệ 95,9%, cao hơn 23,9% so với chỉ tiêu được giao. Số việc chuyển sang năm 2018 là 04 việc.

Kết quả thi hành án về tiền và giá trị: Tổng số tiền thụ lý 3.764.871.000 đ; số tiền cũ năm trước chuyển sang 723.375.000đ; số tiền thụ lý mới 3.041.496.000đ. Tổng số tiền phải thi hành 3.764.871.000 đ, trong đó số tiền có điều kiện thi hành 3.764.871.000đ (chiếm 100%); số tiền không điều kiện thi hành là 0 đồng. Kết quả giải quyết, trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3.256.840.000đ đạt tỷ lệ 86,5%, cao hơn 55% so với chỉ tiêu được giao. Số tiền chuyển sang kỳ sau (năm 2018) 508.031.000đ.

Kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án. Trong năm 2017, đơn vị có thụ lý 01 vụ án kinh doanh thương mại đối với Công ty TNHH Việt Nga, bằng hình thức kê biên tài sản là 01 xe ô tô, để đảm bảo thi hành án số tiền phải trả cho Công ty Cổ phần Côn Sơn số tiền theo bản án quyết định là 435.244.320đ.

Ban pháp chế nhận thấy, trong năm 2017 mặc dù đơn vị gặp nhiều khó khăn về nhân sự, biên chế nhưng đơn vị đã khắc phục khó khăn, đoàn kết nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch ngành giao.

Ban Pháp chế đề nghị trong năm 2018, các cơ quan Điều tra, Viện Kiểm Sát, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục tăng cường thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ Điều tra bổ sung, giải quyết tốt tin báo xử lý tội phạm, thực hiện tốt các nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân huyện, khóa XI.

Nơi nhận:

- TTr.HU, TTr. HĐND huyện(b/c);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/c);
- UBND, BTr.UBMT huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Lưu.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Châu Vũ

TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ ĐỐI VỚI UBND HUYỆN

(Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2017)

TT	VĂN BẢN	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM	CHỈ ĐẠO CỦA UBND	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	NGUYÊN NHÂN
KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ						
1		<p>a. Về hồ sơ của bà Phạm Thị Thu – khu dân cư số 3 (có 03 hồ sơ: 01 khiếu nại, 02 tố cáo): UBND huyện đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Kế hoạch cưỡng chế và cũng đã cho bà Phạm Thị Thu 30 ngày để tự nguyện tháo dỡ tài sản trên đất vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu theo đề nghị của bà, đến nay đã hết thời gian nhưng bà Phạm Thị Thu không chấp hành. Tính pháp lý của hồ sơ đã đảm bảo, vì vậy đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND huyện tiến hành cưỡng chế dứt điểm vụ việc. Đối với Đơn kiến nghị khẩn cấp đề ngày 31/3/2017 của tập thể do bà Phạm Thị Thu, ông Lê Đình Sơn, bà Nguyễn Thị Hằng ký (nội dung, bản chất đơn là tố cáo) và Đơn tố cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện: đề nghị UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tham mưu trả lời cho công dân dứt điểm (Đơn tố cáo tập thể, Huyện ủy đã làm và trả lời cho người tố cáo).</p>			Cơ quan chuyên môn đang thực hiện	
2		<p>b. Về hồ sơ của ông Trần Văn Trà – khu dân cư số 3: đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành kiểm tra ông Trần Văn Trà đã chấp hành việc di dời toàn bộ cây trồng và nhà tạm ra khỏi đất nhà nước quản lý chưa (4.000 m2 đường Huỳnh Thúc Kháng), nếu ông Trà không thực hiện việc di dời thì rà soát các thủ tục pháp lý tham mưu UBND huyện xử lý buộc khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất như ban đầu theo quy định (cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính nhưng không xử phạt VPHC).</p>			Chưa thực hiện	
3		<p>c. Về hồ sơ của bà Hỷ Ngọc Em (02 hồ sơ) và hồ sơ của bà Nguyễn Thị Kim Loan – khu dân cư số 7 (02 hồ sơ): đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo kết luận số 79/TB-UBND và số 90/TB-UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện để giải quyết dứt điểm.</p>			Đang thực hiện, chưa hoàn thành	
4		<p>d. Về hồ sơ của bà Trần Thị Yến – khu dân cư số 5: đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuyển toàn bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất đối với các hồ sơ mà bà Yến đang khiếu nại về Thanh tra huyện để thụ lý, tham mưu UBND huyện giải quyết theo quy định để đảm bảo tính khách quan.</p>			Đã thực hiện	
5		<p>e. Về hồ sơ của ông Dương Phúc Hạnh – khu dân cư số 8: đề nghị UBND huyện sớm tổ chức đối thoại, ban hành quyết định thụ lý, giải quyết khiếu nại theo luật định để khép hồ sơ.</p>			Đã tổ chức đối thoại, nhưng ông Dương Phúc Hạnh không đồng ý, đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại về tỉnh	

6	Thông báo số 11/TB-BPC ngày 17/5/2017 về Kết quả giám sát chuyên đề	f. Về hồ sơ của ông Nguyễn Văn Sự – khu dân cư số 7: đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Sự có thuộc diện giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không. Nếu được thì giao với diện tích từ 50 - 60 m2. Trường hợp không được giao thì mời ông Sự lên để giải quyết, thông báo cụ thể; đồng thời phải xin lỗi công dân vì Chủ tịch UBND huyện đã hứa xem xét giao đất.	4. Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo xử lý triệt để các nội dung sau:	UBND huyện đã giao đất ở cho ông Nguyễn Văn Sự có thu tiền sử dụng đất tại đường Nguyễn Văn Linh (diện tích 162 m2) tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 07/7/2017	
7	việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân	g. Về hồ sơ của bà Phạm Thị Kim Anh – khu dân cư số 8: đề nghị cơ quan liên quan là Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư của công dân, vấn đề chỉ giải quyết trong 02 ngày là xong nhưng để kéo dài đến 07 tháng (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có văn bản đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường không trả lời, 05 tháng sau Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện mới có văn bản nhắc và chỉ sau 02 ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường mới trả lời đề Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện phúc đáp cho công dân).	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1187/UBND-VP ngày 25/5/2017	UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT chấn chỉnh, rút kinh nghiệm	
8		h. Về hồ sơ của ông Trần Thanh Tâm – khu dân cư số 9 (05 đơn: gồm 01 đơn khiếu nại, 04 tố cáo trùng):			
9		- Đề nghị UBND huyện không chấp nhận theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 1020/TNMT ngày 19/9/2016 về hướng giải quyết đối với 4.772,4 m2 đất thuộc thửa đất số 13, 21, 47 - tờ bản đồ số 19 do ông Trần Thanh Tâm khu 9 sử dụng.		Phòng TN-MT chưa tham mưu UBND huyện	
10		- Xác định lại khu đất nêu trên thuộc loại đất gì, nếu không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện thì thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào. Trên cơ sở đó UBND huyện có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý cùng phối hợp giải quyết đối với diện tích 3.336,4 m2 đất mà cơ quan chuyên môn xác định công dân lấn, chiếm.		Phòng TN-MT chưa tham mưu UBND huyện	
11		i. Về hồ sơ Đơn tố cáo của bà Bùi Thị Thu Sương – khu dân cư số 5: đề nghị UBND huyện xử lý trách nhiệm công vụ đối với ông Ngô Văn Trung - viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện về hành vi trong giờ hành chính lại nhận ủy quyền của công dân làm thủ tục chuyển nhượng đất đai.		Đã tổ chức kiểm điểm ông Ngô Văn Trung (chi tiết tại Công văn số 433/NVLĐT&XH ngày 29/6/2017 của Phòng Nội vụ - LĐT&XH)	
12		j. Về hồ sơ của ông Phạm Thế Chiến – khu dân cư số 8: đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sớm tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm vì Phòng đã có văn bản hứa trả lời cho công dân trước ngày 10/4/2017 mà đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời.		Đã thực hiện	
13		- Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cần sử dụng đúng thuật ngữ pháp lý khi xác minh nguồn gốc đất (ghi “đất tự sử dụng” là không đúng).		UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT rút kinh nghiệm	
14		a. Phân loại chính xác đơn thư, xác định đúng thẩm quyền giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm trong việc tham mưu UBND huyện thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.	5. Đoàn giám sát đề nghị UBND	Đang thực hiện	

15		b. Chấp hành nghiêm thời gian thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.	huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan (Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) một số nội dung sau:		Đang thực hiện	
16		c. Đối với đơn thư kiến nghị, phản ánh cần phải có quy định về thời gian giải quyết, không để tùy tiện như hiện nay muốn giải quyết bao lâu cũng được.			Đang thực hiện	
17		d. Đối với các vấn đề UBND huyện đã hứa với công dân trong tiếp xúc cử tri hoặc khi tiếp công dân cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện. Nếu trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời phản hồi lại với người dân.			Đang thực hiện	
18	Thông báo số 25/TB-BPC ngày 31/7/2017 về Kết quả giám sát công tác phòng, chống tội phạm; công tác tạm giữ, tạm giam 03 tháng cuối năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017	Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đội Thanh tra giao thông, Công an huyện và Ban an toàn giao thông huyện: Tham mưu cho UBND huyện giải pháp cấm xe tải đi vào tuyến đường Tôn Đức Thắng, hạn chế xe tải lưu thông vào các giờ cao điểm tại một số tuyến đường, giờ học sinh đi học, tan học, cán bộ công chức Nhà nước và người lao động đi làm để đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ phát triển du lịch.	Đối với UBND huyện:	UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1918/UBND-VP ngày 14/8/2017	Đã thực hiện	
19		Tham mưu UBND huyện các giải pháp triển khai đặt các biển báo dừng, đỗ xe, quay đầu xe, hạn chế tốc độ, giới hạn tải trọng đặt tại các tuyến đường cụ thể.			Đã thực hiện	
20		Kiểm tra, nhắc nhở xử lý đối với xe tải, xe taxi chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu.			Đang thực hiện	
21		Chỉ đạo, kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm: Vì sao Đội Thanh tra giao thông huyện không tham mưu cho UBND huyện triển khai các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện tại Thông báo kết quả giám sát về công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 09 tháng đầu năm 2016 đối với Đội Thanh tra giao thông và một số cơ quan trực thuộc UBND huyện tại Thông báo số 17/TB-PC ngày 07/10/2016 của Ban pháp chế đồng thời thông báo lý do vì sao không triển khai về Ban Pháp chế HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện trước ngày 10/8/2017.			Đã thực hiện (chi tiết tại Báo cáo số 582/NVLĐTĐTB&XH ngày 11/9/2017)	
22	Thông báo số 30/TB-BPC ngày 15/8/2017 về Kết quả giám sát thực địa các trường hợp xử phạt VPHC chưa khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.	1. Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo cơ sở pháp lý để tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới đối với các trường hợp:			Đang thực hiện	
		- Hộ ông Trần Quốc Định - KDC số 9, lấn chiếm đất nhà nước khoảng 800m2 xây 06 phòng trọ cho thuê.			Đã thực hiện	
		- Hộ bà Nguyễn Thị Hằng - KDC số 7, lấn chiếm đất nhà nước 210m2 xây phòng cho thuê và bán quán cafe.			Chưa thực hiện	
		- Hộ ông Lê Đình Sơn - KDC số 7, xây phòng trọ trên đất nông nghiệp cho thuê (07 phòng, giá từ 1.200.000đ đến 1.500.000đ/1 phòng/1tháng).			Chưa thực hiện	
		- Hộ bà Nguyễn Thị Thúy - KDC số 3, xây phòng trọ trên đất nông nghiệp cho thuê (04 phòng, giá từ 1.200.000đ đến 1.300.000đ/1 phòng/1tháng).			Chưa thực hiện	

23	<p>2. UBND huyện có văn bản thông báo cho các hộ thuê phòng trọ tại 04 hộ vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 15/8/2017 để tìm chỗ ở mới. Lưu ý: Gửi và niêm yết văn bản này có sự chứng kiến của Ban Điều hành khu dân cư.</p>	<p>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện</p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1979/UBND-VP ngày 21/8/2017</p>	<p>Đã thực hiện</p>	
24	<p>3. Trường hợp bà Phạm Thị Thu - KDC số 3, lấn chiếm đất nhà nước trên 4.000m², bị xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả, các cơ quan, ban ngành vận động nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng - KDC số 7, đã nhận tiền bồi thường và đã ký biên bản bàn giao toàn bộ thửa đất bị thu hồi vào ngày 02 tháng 10 năm 2015, nhưng đến nay trên thực tế vẫn chưa bàn giao. Hai trường hợp trên đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn tất các thủ tục cần thiết đảm bảo hồ sơ pháp lý để tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới.</p>			<p>Chuẩn bị thực hiện việc cưỡng chế</p>	
25	<p>4. Đối với 03 trường hợp bà Nguyễn Thị Châu - KDC số 3, bà Dương Thị Chi - KDC số 7 và ông Hoàng Văn Định - KDC số 9: xây nhà ở trên đất nông nghiệp, đây là các trường hợp bức thiết về nơi ở. Đề nghị UBND chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự khắc phục hậu quả.</p>			<p>Cơ quan chuyên môn đang thực hiện</p>	
26	<p>5. Trường hợp ông Trần Văn Trà - KDC số 3, tái chiếm đất nhà nước hơn 4.000m² đường Huỳnh thúc Kháng từ tháng 5 năm 2016 đến nay chưa xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục pháp lý tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất như ban đầu theo quy định của pháp luật.</p>			<p>Cơ quan chuyên môn chưa thực hiện</p>	
27	<p>6. Đối với các trường hợp vi phạm từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2017, trường hợp bà Nguyễn Thị Tiên - KDC số 3, trường hợp bà Nguyễn Thị Quyên - KDC số 8, trường hợp ông Nguyễn Phước Nhơn - KDC số 8, trường hợp ông Trần Nam Trung - KDC số 7. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường củng cố hồ sơ, tích cực tuyên truyền vận động các hộ nộp phạt và tự khắc phục hậu quả. Nếu các hộ không thực hiện thì hoàn tất hồ sơ pháp lý để tiến hành cưỡng chế.</p>			<p>Cơ quan chuyên môn chưa thực hiện</p>	